

เลขที่ 7166  
วันที่ - 2 ก.ค. 2551  
เวลา 14.30



ที่ สธ 0201.042.1/อ 505 .

กระทรวงสาธารณสุข 2 ก.ค. 51  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

23 มิถุนายน 2551

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)

เรียน อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนและนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ด้วยมีบางจังหวัดได้มีหนังสือขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขที่สำเร็จปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ และลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่นักเรียนทุน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นั้น ได้รับค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พยาบาลวิชาชีพรวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ นั้น

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวเดียวกัน และลดขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 8 (4) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ จึงขอให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 ที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว (ทั้งที่เป็นนักเรียนทุนและไม่ใช่นักเรียนทุน) ให้ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับค่าตอบแทนเงิน พ.ต.ส. ตามบัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. ที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าว เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้าราชการโดยจ่ายจากเงินบำรุง
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นที่เป็นข้าราชการ เช่น พยาบาลเทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 ให้ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเทียบเคียงกับการจ่ายเงิน พ.ต.ส. ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กัญชนะ)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารกลาง กลุ่มกฎหมาย *ดูกรณขอ*

โทร .0-2590-1435

โทรสาร 0-2590-1434